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Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  
 

Heb ei gadarnhau 
Munudau Cyfarfod y Bwrdd Iechyd  a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf 2020 

yn Ystafell y Mileniwm, Pencadlys y Bwrdd Iechyd, Baglan a thrwy Microsoft Teams 
 

Aelodau'r Bwrdd a oedd yn Bresennol 
Emma Woollett   Cadeirydd Dros Dro  
Tracy Myhill  Prif Weithredwr  
Martyn Waygood       Is-gadeirydd Dros Dro  
Richard Evans   Cyfarwyddwr Meddygol  
Christine Williams        Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf Dros Dro  
Chris White Prif Swyddog Gweithredu / Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd  
Siân Harrop-Griffiths Cyfarwyddwr Strategaeth  
Keith Reid  Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd  
Darren Griffiths  Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro  
Nuria Zolle   Aelod Annibynnol  
Jackie Davies  Aelod Annibynnol  
Reena Owen  Aelod Annibynnol  
Hazel Robinson                Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol  
Mark Child   Aelod Annibynnol  
Maggie Berry  Aelod Annibynnol (tan funud 250/20) 
Dean Baker  Aelod Cyswllt o'r Bwrdd 
Hefyd yn Bresennol: 
Pamela Wenger  Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol 
Dorothy Edwards Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid (tan funud 245/20) 
Matt John                       Prif Swyddog Digidol a Chyfarwyddwr Cyswllt Gwasanaethau Digidol  
Hannah Evans  Cyfarwyddwr Trawsnewid  
Hugh Patrick               Cyngor Iechyd Cymunedol (tan funud 250/20) 
Mwoyo Makuto  Cyngor Iechyd Cymunedol  
Steve Spill                   Cynghorydd Arbennig i'r Bwrdd  
Irfon Rees   Pennaeth y Staff 
Liz Stauber  Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol  
 

Rhif Munud  Gweithr
ediad 

226/20 YMDDIHEURIADAU   

 Derbyniwyd ymddiheuriadau ar gyfer absenoldeb gan Keith Lloyd, Aelod 
Annibynnol; Martin Sollis, Aelod Annibynnol a Tom Crick, Aelod 
Annibynnol. 

 

227/20 CROESO / SYLWADAU AGORIADOL  
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 Croesawodd Emma Woollett bawb i gyfarfod cyntaf y bwrdd iechyd â llif 
byw, yn enwedig unrhyw aelodau o'r cyhoedd sy'n gwylio trwy YouTube. 
Croesawyd Christine Williams, a oedd yn mynychu ei chyfarfod cyntaf fel 
Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion dros dro a Dean Baker, 
cadeirydd newydd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid. Talodd deyrnged i 
Hazel Robinson a oedd yn mynychu ei chyfarfod olaf fel Cyfarwyddwr y 
Gweithlu a Datblygu Sefydliadol cyn iddi ymddeol ym mis Awst 2020.  

 

228/20 DATGANIAD BUDDIANNAU  

 Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.   

229/20 STORI CLAF   

 Derbyniwyd stori claf a nododd brofiad claf a dderbyniwyd i'r uned gofal 
dwys yn Ysbyty Treforys ar ôl iddo gontractio Covid-19 yn ystod anterth y 
firws. Disgrifiodd y claf yr ofn a'r pryder a deimlai tra roedd yn ddifrifol 
wael, gan ddisgrifio sut y treuliodd 33 diwrnod ar beiriant anadlu, heb 
ddeall beth oedd yn digwydd iddo. Roedd hefyd yn dioddef o hunllefau a 
rhithwelediadau o ganlyniad i'r meddyginiaethau ac yn cael trafferth 
gyda'r ffaith na allai gael ymwelwyr, dim ond gweld ei deulu trwy 
ddefnyddio technoleg. Daeth yn haws unwaith iddo drosglwyddo i ward, 
gan fod nyrs wedi'i hyfforddi mewn cwnsela i ddarparu cefnogaeth. Fodd 
bynnag, er ei fod bellach wedi cael ei ryddhau, roedd yn dal i gael 
trafferthion yn gorfforol ac yn profi hunllefau.  

Wrth drafod y stori claf, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Sylwodd Emma Woollett fod straeon y cleifion yn gyfle i atgoffa'r bwrdd o 
bwrpas y bwrdd iechyd, sef cefnogi gofal, triniaeth a phrofiad cleifion ar 
eu mwyaf bregus. Ychwanegodd y gallai pob aelod ymwneud â rhai o'r 
heriau yn y stori, yn enwedig y rheini â theulu o ffrindiau mewn ysbytai 
neu gartrefi gofal na allent dderbyn ymwelwyr.  

Dywedodd Christine Williams fod y stori’n dangos effaith gorfforol a 
seicolegol y firws, gan ychwanegu bod cefnogaeth barhaus ar waith ar 
gyfer y straen ôl-drawmatig y byddai cleifion yn ei deimlo. Ychwanegodd, 
er bod datblygiadau mawr wedi'u gwneud o ran technoleg, ni allai hyn 
ddisodli cyswllt dynol ymwelwyr.  

Holodd Reena Owen y prosesau sydd ar gael i fynd i'r afael ag effaith 
seicolegol y firws. Ymatebodd Tracy Myhill mai'r bwrdd iechyd oedd y 
cyntaf yng Nghymru i greu strategaeth adsefydlu trwy ei wasanaethau 
therapïau. Ychwanegodd fod llawer o ddeunydd wedi'i baratoi, gan nad 
oedd rhyddhau o'r ysbyty yn ddiwedd adferiad y claf. Cytunodd Chris 
White, gan ychwanegu y gallai gymryd misoedd i gleifion ddechrau 
gwella ac roedd yn bwysig eu bod yn cael y gefnogaeth gartref yn 
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ogystal â'r cyfle i ailgysylltu â'r gwasanaeth ysbyty os oeddent yn cael 
anawsterau.  

Cyfeiriodd Mwoyo Makuto at y ganmoliaeth i staff yn y stori, gan 
ychwanegu bod y cyngor iechyd cymunedol hefyd yn derbyn adborth 
cadarnhaol gan amrywiol aelodau o'r cyhoedd. Gofynnodd a oedd 
unrhyw wybodaeth yn cael ei darparu i gleifion, teuluoedd neu ofalwyr 
am yr hyn y dylent ei ddisgwyl o dderbyniad, gan fod y claf wedi tynnu 
sylw nad oedd yn deall beth oedd yn digwydd. Ymatebodd Christine 
Williams ei bod yn gyffredin i gleifion anghofio am yr hyn a ddywedwyd 
wrthynt o ganlyniad i'r feddyginiaeth gref ond byddai ef a'i deulu wedi 
cael y wybodaeth ddiweddaraf. Ychwanegodd fod pobl, yn gyffredinol, yn 
cael gwybod beth i'w ddisgwyl, ond gan fod y sefyllfa'n newid erioed, 
roedd y wybodaeth yn cael ei diweddaru'n barhaus.  

Penderfyniad - Nodwyd y stori claf hon.   

230/20 MUNUDAU'R CYFARFOD BLAENOROL  

 Derbyniwyd a chadarnhawyd munudau'r cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 
25 Mehefin 2020 fel cofnod gwir a chywir. 

 

231/20 MATERION SY'N CODI   

 Ni chodwyd unrhyw faterion nag oedd ar yr agenda yn barod.   

232/20 COFNOD GWEITHREDU  

 Nodwyd y cofnod gweithredu. 

Wrth drafod y cofnod gweithredu, dywedodd Emma Woollett, fel rhan 
o ffocws y bwrdd ar Covid-19, bod y log gweithredu wedi'i rannu i'r 
camau yr oedd angen mynd i'r afael â hwy ar unwaith a'r rhai a allai 
aros yn yr arfaeth. Gan y byddai’r bwrdd yn symud yn ôl i drefniadau 
‘normal’ o fis Medi 2020, gellid ailddechrau un log gweithredu 
gweithredol. 

 

Penderfyniad: - Nodwyd y cofnod gweithredu.   

233/20 - ADRODDIAD Y CADEIRYDD   

 Derbyniwyd diweddariad ar lafar gan y cadeirydd.   
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Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Emma Woollett y pwyntiau 
a ganlyn: 

- Diolchwyd i staff, cymunedau a phartneriaid am yr 
ymrwymiad parhaus i frwydro yn erbyn Covid-19, yn aml 
ar aberth personol;  

- Roedd llawer o staff wedi blino, yn enwedig y rhai â 
chyfrifoldebau gofalwyr ochr yn ochr â'u rolau bwrdd 
iechyd;  

- Nid oedd yr argyfwng drosodd eto ond roedd ei effaith 
gyfyngedig hyd yma wedi bod diolch i ymrwymiad y 
gymuned leol;  

- Roedd Tracy Myhill wedi cyhoeddi ei hymddeoliad ers y 
bwrdd diwethaf a fyddai’n golled enfawr i’r sefydliad ond 
roedd gwaith yn dechrau nodi rhywun arall yn ei le; 

- Roedd trefniadau llywodraethu wedi cael eu symleiddio 
yn ystod yr uchafbwynt ond byddai'r trefniadau arferol yn 
cael eu hadfer o fis Medi 2020, gan gynnwys dychwelyd i 
gyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis; 

- Roedd y bwrdd iechyd wedi cynnal perthnasoedd da â 
mwyafrif y partneriaid, gan gynnwys y cyngor iechyd 
cymunedol, ond roeddent yn cydnabod, o ystyried yr 
amgylchiadau, fod eraill yr oedd cyswllt wedi lleihau gyda 
nhw. Roedd mynd i’r afael â hynny yn flaenoriaeth dros yr 
ychydig fisoedd nesaf;  

- Roedd hi, Tracy Myhill a Richard Evans wedi cymryd 
rhan yn y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon i gyflwyno ymateb y bwrdd iechyd i’r 
pandemig.  

Wrth drafod yr adroddiad, atgyfnerthodd Mwoyo Makuto y 
sylwadau mewn perthynas ag arweinyddiaeth Tracy Myhill, gan 
ychwanegu y byddai'r cyngor iechyd cymunedol yn colli ei 
didwylledd a'i thryloywder wrth iddo wneud i'w lais deimlo ei fod 
yn cael ei werthfawrogi.  

Penderfyniad: - Nodwyd yr adroddiad.   

234/20 ADRODDIAD Y PRIF WEITHREDWR   

 Derbyniwyd diweddariad ar lafar gan y prif weithredwr.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Tracy Myhill y pwyntiau a 
ganlyn: 
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- Roedd Covid-19 yn dal i fod yn bresennol ym mhopeth 
roedd y bwrdd iechyd yn ei wneud ond roedd nifer yr 
achosion yn y gymuned leol yn isel;  

- Roedd yr effaith ar y fframwaith gweithredu yn sylweddol 
ac o'r herwydd, roedd angen i wasanaethau weithio'n 
wahanol gyda llai o gynhyrchiant i sicrhau diogelwch; 

- Cyhoeddwyd strategaeth brofi Cymru gyfan, a byddai'r 
bwrdd iechyd yn diweddaru ei bolisi yn unol â hynny;  

- Roedd cynllunio gaeaf bellach yn ffocws allweddol; 

- Roedd ymgysylltiad rhithwir â staff yn parhau a oedd yn 
galluogi mwy i gymryd rhan; 

- Croesawyd unrhyw adborth gan y rhai a wyliodd 
ymddangosiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon; 

- Roedd y bwrdd gweithredol wedi cymryd rhan mewn 
cyfarfod ymyrraeth rhithwir wedi'i dargedu â Llywodraeth 
Cymru lle cafodd ei ganmol am y llwyddiant a'r 
arweinyddiaeth yn ystod y pum mis diwethaf, gan 
ddangos ei fod yn sefydliad a allai ymateb i argyfwng; 

- Roedd y cyfarfod rhwng Llywodraeth Cymru, Archwilio 
Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i adolygu 
statws gwaethygu byrddau iechyd yn cael ei gynnal ym 
mis Awst 2020; 

- Diolchwyd i Christine Williams am gamu i fyny fel 
Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion dros dro;  

- Talwyd teyrnged i Hazel Robinson am ei chyfraniadau 
personol a phroffesiynol i’r bwrdd iechyd ac yn ehangach 
cyn ei hymddeoliad yn dilyn 35 mlynedd o wasanaeth.  

Penderfyniad: - Nodwyd yr adroddiad.  

235/20 DIWEDDARIAD COVID-19   

 (i) Diweddariad Cyffredinol 

Derbyniwyd adroddiad yn nodi diweddariad mewn perthynas â Covid-
19.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Keith Reid a Dorothy Edwards y 
pwyntiau canlynol: 

- Roedd y bwrdd iechyd mewn 'cyfnod tawelach’ yn lleol o ran y 
firws ond roedd yn sefyllfa ddeinamig; 
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- 10 diwrnod yw'r y cyfnod ynysu ar gyfer achosion cadarnhaol 
bellach, yn seiliedig ar dystiolaeth newydd; 

- O ganlyniad i lacio cyfyngiadau teithio, roedd cynnydd mewn 
achosion yn dod i'r rhanbarth yn dechrau cael ei weld;  

- Roedd y bwrdd iechyd wedi cynnal ôl-drafodaeth o'i ymateb 
cychwynnol, ac, er bod rhai trefniadau wedi'u lleihau, roedd y 
strwythur gorchymyn a rheoli yn dal i fod ar waith;  

- Roedd angen i gynlluniau fod yn barod pe bai ail uchafbwynt, 
gyda modelu pwrpasol yn cael ei ddatblygu i gefnogi paratoi; 

- Roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn am gynlluniau profi a 
brechu lleol, yn ogystal ag un ar gyfer atal ac ymateb gyda 
phartneriaid;  

- Roedd celloedd gweithredol ar waith i reoli a lliniaru risgiau mewn 
cyfarpar diogelu personol a phellhau cymdeithasol;  

- Roedd y brechlyn posib ar gyfer Covid-19 yn darparu gobaith ar 
gyfer dyfodol a oedd yn sicr o gynnwys y firws; 

- Roedd Trefn Reoli Aur bellach yn cyfarfod yn wythnosol yn 
hytrach na threfniadau dyddiol ac efydd ac arian yn parhau i fod 
yn weithredol; 

- Byddai nifer o ymholiadau maes o law ynghylch sut roedd 
sefydliadau wedi ymateb i'r pandemig a'r bwrdd iechyd oedd y 
cyntaf i gymeradwyo swydd archifydd tymor penodol i gatalogio'r 
holl ddeunydd perthnasol yn barod;  

- Roedd angen datblygu cynllun gallu newydd i amlinellu'r ymateb i 
ail uchafbwynt wrth gynnal llif a gwaith dewisol a chanolbwyntio ar 
safleoedd unigol; 

- Byddai cynigion ar gyfer trefniadau Cyfarpar Diogelu Personol yn 
dilyn adolygiad gan y swyddogion cyswllt milwrol yn cael eu 
cyflwyno i'r bwrdd gweithredol maes o law;  

- Sicrhawyd gweithlu ychwanegol ond gan fod y mwyafrif wedi bod 
yn fyfyrwyr, byddai'r rhain yn dychwelyd i'w hastudiaethau ym mis 
Medi 2020; 

- Ar 29 Gorffennaf 2020, roedd 20,000 o bobl wedi cael eu profi am 
y firws a 17,000 ar gyfer y gwrthgyrff ac roedd hwn yn un o'r 
perfformiadau uwch yng Nghymru;  

- Roedd gwahanol ddulliau yn digwydd ledled y DU o ran 
gorchuddion wyneb ac roedd y bwrdd iechyd wedi cyd-fynd â'r 
canllawiau gan Lywodraeth Cymru.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol:  

Holodd Mark Child a oedd y bwrdd iechyd yn gyrru'r rhaglen profi cartrefi 
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gofal ymlaen. Dywedodd Keith Reid fod y bwrdd iechyd yn parhau i 
ddilyn canllawiau cenedlaethol a bod holl staff y cartref gofal yn cael 
cynnig prawf wythnosol trwy'r porth cenedlaethol. Roedd disgwyl i hyn 
barhau bob wythnos nes bod Llywodraeth Cymru yn adolygu'r 
canllawiau. Ychwanegodd fod lefel y canlyniadau cadarnhaol yn isel, a 
oedd yn newyddion calonogol. Bu rhai materion diweddar ynghylch 
amseroedd gweithdroad ac roedd tîm perfformiad Llywodraeth Cymru 
bellach ar waith y gellid cynyddu pryderon iddynt.  

Gofynnodd Mark Child eglurder ynghylch a ellid rhoi’r brechlyn Covid-19 
ar yr un pryd â’r un ar gyfer ffliw ac a oedd cynlluniau ar waith i fynd i’r 
afael ag unrhyw bryderon a godwyd gan y rhai nad oeddent yn cefnogi 
brechlynnau. Ymatebodd Keith Reid mai dealltwriaeth y bwrdd iechyd 
oedd y byddai angen rhoi’r brechlynnau ar wahân er mwyn osgoi unrhyw 
risg o niwed. Ychwanegodd y byddai grwpiau o bobl bob amser nad 
oeddent yn cefnogi brechlynnau ond dangosodd tystiolaeth nad oedd y 
cyhoeddusrwydd a gawsant yn gymesur â'r effaith a gawsant. O'r 
herwydd, dylid rhoi sylw i'r rhai a oedd yn ansicr ynghylch brechlynnau, 
gan y byddent yn fwy ymatebol i ddadleuon rhesymegol.   

Mewn ymateb i nifer o ymholiadau gan aelodau annibynnol yn ymwneud 
â gorchuddion wyneb, nododd Keith Reid mai ei farn broffesiynol oedd y 
dylai'r bwrdd iechyd ddilyn y dull a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, a 
oedd yn gofyn iddynt gael eu gwisgo ar drafnidiaeth gyhoeddus yn unig. 
Er bod rhywfaint o dystiolaeth eu bod yn lleihau'r risg i eraill, roeddent 
hefyd yn rhoi ymdeimlad ffug o ddiogelwch i rai, gan arwain at lai o 
bellhau a hylendid dwylo. Nododd fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr yn annog cleifion allanol ac ymwelwyr i wisgo masgiau ond 
bod y sefydliad hwnnw'n rheoli achos sy'n gysylltiedig â lleoliadau ysbyty. 
Roedd yn ofynnol i unrhyw un sy'n darparu gofal cyswllt agos o fewn 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wisgo mwgwd ynghyd â chleifion 
mewnol a allai oddef un. Cymeradwyodd Richard Evans safbwynt Keith 
Reid, gan ychwanegu y dylai'r bwrdd iechyd fod yn dilyn polisi 
cenedlaethol a bod risg o wyro oddi wrth hyn, yn enwedig o ran eglurder 
tystiolaeth. Dywedodd Keith Reid fod cyfres o dystiolaeth o blaid ac yn 
erbyn gorchuddion wyneb ac awgrymodd y dylid ystyried hyn mewn 
pwyllgor bwrdd. Cytunodd Emma Woollett a gofynnodd am fynd ag ef i'r 
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch nesaf i'w drafod er mwyn rhoi sicrwydd i 
aelodau annibynnol ynghylch y rheswm y tu ôl i'r penderfyniadau sy'n 
cael eu gwneud.  

Holodd Reena Owen a oedd mecanwaith ar waith i ddal profiad cleifion 
o’r datblygiadau digidol i roi sicrwydd eu bod yn hapus gyda’r 
gwasanaeth a ddarperir. Ymatebodd Dorothy Edwards fod adborth o 
ymgynghoriadau rhithwir wedi dechrau cael ei gasglu a'i fod yn hynod 
gadarnhaol. Roedd arolwg i'w gynnal i gasglu barn staff ar y 
datblygiadau arloesol a'r trawsnewidiadau a roddwyd ar waith fel rhan o'r 
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ymateb a byddai hyn yn cael ei estyn i gleifion i gael eu hadborth ar 
newidiadau i'r gwasanaeth.  

Gofynnodd Nuria Zolle am enghreifftiau o rai o'r pethau yr oedd y bwrdd 
iechyd wedi rhoi'r gorau i'w gwneud mewn ymateb i'r pandemig. 
Dywedodd Dorothy Edwards fod y bwrdd iechyd wedi cydymffurfio â'r 
canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ganol mis Mawrth 
2020 a nododd restr sylweddol o wasanaethau i'w stopio, ac roedd llawer 
ohonynt bellach yn dod yn ôl ar-lein.  

Holodd Maggie Berry a oedd y bylchau gwely i gydymffurfio â phellter 
cymdeithasol yn cael effaith ar gapasiti. Dywedodd Dorothy Edwards fod 
pob safle ysbyty wedi asesu bylchau gwelyau ac eto i gael effaith 
sylweddol ar gapasiti, ond roedd hyn yn risg, yn enwedig i Ysbyty 
Treforys. Ychwanegodd fod gwaith pellach i'w wneud i ystyried a ddylid 
cynyddu bylchau gwelyau ymhellach ac asesu'r effaith ar lif cleifion. 
Byddai canfyddiadau'r gwaith hwn yn cael eu rhannu gyda'r Pwyllgor 
Iechyd a Diogelwch.  

Dywedodd Matt John fod yr angen i ymgorffori datrysiadau digidol wedi 
cael ei gydnabod ledled y byd, nid yn unig yn broffesiynol i broffesiynol 
ond yn broffesiynol i glaf. Ychwanegodd fod rhai o gynlluniau gwreiddiol 
y bwrdd iechyd wedi’u cyflymu mewn ymateb i’r pandemig ac y byddai 
arolygon yn allweddol i ymgysylltu â’i ddinasyddion i fanteisio ar 
dechnolegau newydd a ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol.  

Cyfeiriodd Martyn Waygood at yr estyniad i'r grŵp oedran sy'n gymwys i 
gael y brechlyn ffliw i 50 oed a holodd a fyddai hyn yn effeithio ar 
gyflenwadau. Dywedodd Keith Reid fod y canllawiau hefyd yn cynnwys 
plant ysgol blwyddyn saith eleni, gan ychwanegu y byddai'r meini prawf 
newydd yn rhoi straen ar adnoddau, yn enwedig pe baent yn rhoi 
brechlynnau Covid-19 hefyd.  

Holodd Mwoyo Makuto a oedd ffordd o hyrwyddo cael y brechlyn ffliw yn 
breifat ar gyfer y rhai nad oeddent yn gymwys ar y GIG fel ffordd o leihau 
nifer y gwasanaethau sy'n cael gafael ar annwyd trwm. Ymatebodd Keith 
Reid fod tystiolaeth bod y brechlyn yn lleihau nifer y bobl sy'n cyflwyno 
fel hyn a fyddai o fudd arbennig o ystyried y gallai arwain at ofnau Covid-
19, felly roedd buddion i gleifion a'r system, yn ogystal â'r rhai sy'n 
agored i niwed gan y ffliw. Ychwanegodd nad oedd y deunyddiau 
cyhoeddusrwydd wedi'u cymeradwyo eto ond gwnaed yn hysbys bod 
opsiwn i fynd yn breifat.  

(ii) Profi, Olrhain ac Amddiffyn 

Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar olrhain, profi ac 
amddiffyn.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 
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- Roedd nifer y profion positif yn dal i fod yn gymharol isel yn ardal y 
bwrdd iechyd; 

- Roedd y gronfa ddata rheoli achosion bellach ar waith ond roedd 
rhai problemau o hyd wrth dynnu adroddiadau; 

- Roedd agwedd genedlaethol tuag at y gweithlu i'w chymryd gyda'r 
gwasanaeth presennol ar 50% o ystyried y galw;  

- Roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn am gynllun atal rhanbarthol 
erbyn 12 Awst 2020 a fyddai’n cael ei ddatblygu gan y gell 
ranbarthol. 

Wrth drafod yr adroddiad, nododd Matt John y gallai data gael ei dynnu 
o’r gronfa ddata rheoli achosion ar gyfer gwybodaeth fusnes y bwrdd 
iechyd.  

Penderfyniad: (i) Diweddariad Cyffredinol 

- Dylid nodi cynnydd wrth ymateb i Covid-19 a gweithgaredd 
allweddol yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2020.  

- Nodwyd y risgiau critigol trosfwaol i'r bwrdd iechyd ar yr amser 
hwn; 

- Derbynnir adroddiad yn nodi'r dystiolaeth o blaid ac yn erbyn 
gorchuddion wyneb yn y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch nesaf.  

(ii) Profi, Olrhain ac Amddiffyn 

- Nodwyd gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen profi, 
olrhain ac amddiffyn; 

- Penderfynwyd nodi fod cynnydd wedi ei wneud ar draws Bae 
Abertawe wrth weithredu'r rhaglen brofi, olrhain ac amddiffyn; 

- Penderfynwyd nodi'r risgiau cysylltiol i weithredu'r rhaglen; 
- Penderfynwyd nodi y byddai diweddariad geiriol pellach yn cael ei 

roi yng nghyfarfod y bwrdd iechyd. 

 

 

 

 

KR 

236/20 CYFLENWI'R CYNLLUN CHWARTER UN   

 Derbyniwyd adroddiad yn amlinellu cyflawniad cynllun gweithredol 
chwarter un.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Derbyniwyd yr adroddiad yn y pwyllgorau Ansawdd a Diogelwch a 
Pherfformiad a Chyllid yn gynharach yr wythnos honno; 

- Ysgifennwyd cynllun chwarter un ar fyr rybudd; 
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- Roedd mwyafrif y gweithredoedd naill ai wedi'u cwblhau neu ar y 
trywydd iawn;  

- Ysgrifennwyd yr adran canser cyn derbyn y fframwaith 
cenedlaethol ac roedd hyn bellach yn disodli'r gweithredoedd 
gwreiddiol, felly cafodd yr asesiad ei gynnwys; 

- Roedd y bwrdd wedi cytuno ar ei gynllun cyfalaf dewisol ym mis 
Mawrth 2020 ac adolygwyd ef o ganlyniad i bwysau Covid-19 a 
byddai diweddariad yn cael ei ddarparu ym mis Medi 2020. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Chris White fod yr adroddiad yn nodi gwasanaethau canser ar 
adeg benodol a bod mynediad at gemotherapi a radiotherapi yn parhau i 
wella a'i fod ar hyn o bryd oddeutu 85%. Ychwanegodd fod gwaith yn 
cael ei wneud i wneud y mwyaf o allu mewnol ac allanol i drin cleifion 
mewn modd amserol. 

Dywedodd Darren Griffiths fod y bwrdd iechyd wedi diwygio ei raglen 
gyfalaf i ddarparu ar gyfer cyngor cyfredol gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfyngiadau cyllido yng nghyd-destun Covid-19. Arhosodd y cynllun yn 
gytbwys. Ychwanegodd, gyda'r amrywioldeb yn y fframwaith ariannol 
cenedlaethol cyfredol, ei bod yn debygol y byddai addasiadau pellach yn 
cael eu gwneud i'r cynllun i gydbwyso risg a blaenoriaethau clinigol o 
fewn y cyllid sydd ar gael. 

Penderfyniad: - Dylid nodi'r themâu a'r camau a nodwyd yn y cynllun chwarter un; 

- Dylid nodi'r statws RAG yr adroddwyd arno a'r sylwadau atodol 
yn erbyn pob gweithred sydd oddi ar y trywydd iawn a'r garreg 
filltir ddiwygiedig; 

- Cymeradwyo mapio gweithredoedd unigol i bwyllgorau penodol y 
bwrdd at ddibenion monitro; 

- Dylid nodi'r asesiad sylfaenol yn erbyn y fframwaith 
gwasanaethau hanfodol diwygiedig ar ddiwedd Mehefin 2020; 

- Dylid nodi'r hunanasesiad yn erbyn y fframwaith ar gyfer adfer 
gwasanaethau canser yng Nghymru yn ystod Covid-19. 

 

237/20 CADARNHAU CYNLLUN GWEITHREDOL CHWARTER DAU   

 Derbyniwyd adroddiad yn ceisio cadarnhau cymeradwyaeth y cynllun 
chwarter dau.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Adeiladodd y cynllun chwarter dau ar chwarter un; 
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- Roedd yn canolbwyntio ar y pedwar cwadrant niwed yn ogystal â 
phrofi, olrhain ac amddiffyn, gwasanaethau hanfodol, cynllunio 
gaeaf a'r gweithlu; 

- Fe'i cymeradwywyd i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru trwy 
weithred y cadeirydd ar ôl i gadeiryddion y pwyllgorau perthnasol 
eu hystyried; 

- Derbyniwyd adborth gan Lywodraeth Cymru;  

- Byddai ysbytai maes, adfer diagnosteg a chynllunio gaeaf yn 
ganolbwynt yn genedlaethol a threfnwyd cyfarfod i drafod y rhain 
yn fanylach gyda Llywodraeth Cymru; 

- Disgwylid y byddai'r cynllun nesaf yn cynnwys chwarteri tri a 
phedwar;  

- Roedd gwaith modelu eisoes wedi'i ddatblygu, gyda'r bwriad o 
friffio aelodau annibynnol ar y cynllun ym mis Awst 2020. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Holodd Nuria Zolle a oedd cyfle i ymgysylltu â chymunedau lleol o ran 
newidiadau gwasanaeth a disgwyliadau ar gyfer hunanofal. Ymatebodd 
Siân Harrop-Griffiths fod cynllunio gallu ar draws y bwrdd iechyd yn cael 
ei ailffocysu a'i ystwytho, gyda'r tîm cynllunio yn cael ei adleoli ar draws 
yr unedau i ddarparu cefnogaeth. Ychwanegodd fod ystyriaeth yn cael ei 
rhoi i ystyried sut y byddai gofal yn cael ei ddarparu'n wahanol yn y 
dyfodol, ond roedd yn cael ei gynllunio bob chwarter gyda'r cynllun 
gwasanaethau clinigol yn sail i'r newidiadau. Roedd gan y bwrdd iechyd 
berthynas dda â'r cyngor iechyd cymunedol a helpodd wrth wneud 
trefniadau dros dro. Byddai trafodaethau nawr yn cael eu cynnal 
ynghylch yr hyn y dylid ei wneud yn barhaol ac roedd y ddau sefydliad yn 
gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu fframwaith cyfathrebu ac ymgysylltu. 
Atgyfnerthodd Mwoyo Makuto sylwadau Siân Harrop-Griffiths, gan 
ychwanegu bod llawer o waith wedi’i wneud i ymgysylltu ag anghenion y 
cyhoedd, ac roedd hyn yn braf i’r cyngor iechyd cymunedol.  Er 
enghraifft, cynnwys orthopaedeg wrth ailgyflwyno gwasanaethau er nad 
yw ar y rhestr genedlaethol.  

Dywedodd Hannah Evans na ddylai’r bwrdd golli golwg ar arloesi a 
gwella, gan fod cyflymu newid yn gyflawniad. Roedd arolwg staff i gael ei 
lansio i ddal yr holl newidiadau a wnaed yn ogystal â barn pobl i 
benderfynu beth ddylid ei barhau, ei newid neu ei stopio. 

Dywedodd Hazel Robinson nad oedd yr adborth gan Lywodraeth Cymru 
o ran adran y gweithlu wedi bod yn glir, a bod ymateb llawn wedi’i 
gyflwyno cyn y cyfarfod ar y cyd gan y byddai’n gyfle i drafod yr offeryn 
modelu. Ychwanegodd mai'r bwrdd iechyd oedd yr unig un a oedd wedi 
triongli gofynion gweithlu, gallu a chlinigol.  
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Penderfyniad: - Cadarnheir cynllun gweithredol chwarter dau 2020-21 yn dilyn 
cymeradwyaeth y Cadeirydd i gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

 

238/20 Adroddiadau Materion Allweddol  

 (i) Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2020, 
gyda diweddariad ar lafar yn amlinellu'r canlynol o gyfarfod Gorffennaf 
2020: 

Dywedodd Martyn Waygood fod diweddariad wedi'i ddarparu gan y Grŵp 
Llywodraethu Ansawdd a Diogelwch a bod trafodaeth wedi cael ei 
chynnal ynghylch crynodebau rhyddhau yn dilyn archwiliad mewnol. Er 
nad oedd perfformiad lle roedd angen iddo fod, roedd yn dibynnu ar 
system electronig genedlaethol. Ychwanegodd fod diweddariad hefyd 
wedi'i ddarparu o ran mewnosod falf aortig trwy'r croen (TAVI) ac roedd y 
gwaith yn parhau i ddarparu cyd-destun ansawdd a diogelwch i'r 
adroddiad perfformiad.  

(ii) Pwyllgor Iechyd a Diogelwch 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2020. 

(iii) Pwyllgor Perfformiad a Chyllid 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Perfformiad a Chyllid a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2020, gyda 
diweddariad llafar yn amlinellu'r canlynol o gyfarfod Gorffennaf 2020: 

Dywedodd Reena Owen fod agenda’r pwyllgor yn dechrau dychwelyd i 
fod yn ‘normal’ a thrafododd yr aelodau’r adroddiadau perfformiad a 
chyllid yn fanwl. Trafodwyd yr adroddiad gofal iechyd chwarterol parhaus 
yn fanwl yn ogystal â'r cynllun gweithredu a ddatblygwyd mewn ymateb i 
adolygiad KPMG a gynhaliwyd yn 2019.  

 

239/20 ADRODDIAD PERFFORMIAD  

 Derbyniwyd yr adroddiad perfformiad.  

Atgoffodd Emma Woollett y bwrdd fod yr adroddiad perfformiad wedi cael 
ei graffu'n fanwl yng nghyfarfodydd Gorffennaf 2020 y pwyllgorau 
Perfformiad a Chyllid ac Ansawdd a Diogelwch.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 
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- Cafodd ymateb y bwrdd i Covid-19 ddylanwad mawr ar gynnwys 
yr adroddiad; 

- Roedd yr ardaloedd traddodiadol a dargedwyd o'r cynllun 
blynyddol gwreiddiol a gymeradwywyd gan y bwrdd ym mis 
Mawrth 2020, cyn y pandemig;  

- Ymgorfforwyd dangosfwrdd gweithredol drafft a oedd yn alinio 
perfformiad â'r pedwar pedrant niwed a nodwyd yn y cynlluniau 
gweithredol; 

- Parhaodd mynediad i wasanaethau iechyd meddwl i fod yn dda; 

- Roedd yr anghysonderau ynghylch digwyddiadau clymu yn 
ymwneud â digwyddiadau lluosog yn cynnwys yr un cleifion yn 
hytrach na rhai anghysylltiedig amrywiol. Nid oedd fawr ddim 
niwed, os o gwbl, ac roedd cynlluniau rheoli ar waith; 

- Roedd gwelliant wedi bod yn amlwg o ran mynediad at 
wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed (CAMHS);  

- Mewn perthynas â gofal heb ei drefnu, roedd presenoldeb wedi 
gostwng yn sylweddol ar ddechrau'r pandemig ond roedd y rhain 
yn dechrau cynyddu gan arwain at bwysau cyfatebol ar 
berfformiad; 

- Bu cwymp sylweddol mewn atgyfeiriadau gofal a gynlluniwyd ym 
mis Ebrill 2020. Roedd y rhain bellach yn dechrau cynyddu ac o 
ganlyniad i lai o wasanaethau, roedd niferoedd sylweddol yn aros 
am apwyntiad a thriniaeth cleifion allanol; 

- Roedd gwasanaethau canser wedi cynnal perfformiad cryf yn 
ystod y pandemig; 

- Gwelwyd gostyngiad yn y bobl sy'n aros am gamau dilynol ond 
roedd nifer fawr o bobl yn aros o hyd, oherwydd bod achosion 
clinigol yn cael eu blaenoriaethu gan angen clinigol; 

- Roedd perfformiad mewn perthynas â heintiau stauph.aureus a 
clostridium difficile yn dod yn heriol;  

- Roedd cyfraddau ymateb i bryderon yn gwella ac er bod nifer y 
digwyddiadau difrifol yn isel, ni adroddwyd am ddigwyddiad erioed 
ym mis Mehefin 2020. Y gyfradd cau ar gyfer digwyddiadau difrifol 
ym mis Mehefin 2020 oedd 0%;  

- Adroddwyd bod absenoldeb salwch yn ystod y mis yn 8.69% ond 
roedd yn gwella ac nid oedd yn cynnwys y rhai oedd yn cysgodi. 

Wrth drafod yr adroddiad, dywedodd Martyn Waygood fod cryn dipyn o 
weithgaredd yn cael ei wneud mewn perthynas ag atal a rheoli heintiau 
ac roedd cynnydd yn cael ei wneud, gyda'r sefyllfa yn destun craffu 
manwl gan y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch.    
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Penderfyniad:  - Dylid nodi perfformiad y bwrdd iechyd yn erbyn mesurau a 
thargedau allweddol. 

 

240/20 ADRODDIAD ARIANNOL   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar y sefyllfa ariannol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Y cynllun ariannol gwreiddiol ar gyfer 2020-21 oedd diffyg diwedd 
blwyddyn o £24.4m, yn dibynnu ar fuddsoddiad o £5.4m ac 
arbedion o £23m;  

- Gor-wariant o £16.3m oedd y swydd ym mis tri a oedd ar ôl 
derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer sefydlu ysbytai maes 
ac ar gyfer costau staffio;  

- Roedd perfformiad yn erbyn targed cyflog y sector cyhoeddus ar 
95% yn ystod y mis ond roedd y cronnus yn 92%, a oedd yn is 
na'r gofyniad; 

- Cyfanswm effaith andwyol Covid-19 ar y cynllun ariannol oedd 
£37.007m net y derbyniwyd £26.828m yn ei erbyn gan 
Lywodraeth Cymru yn y chwarter a derbyniwyd £8.9m arall ym 
mis Gorffennaf 2020; 

- Roedd cyfleoedd hefyd wedi'u cynnwys yn y sefyllfa gan gynnwys 
diffyg gwariant ar gyffuriau gofal eilaidd a nwyddau traul theatr 
oherwydd lefelau gweithgaredd is yn ogystal â buddsoddiadau 
wedi'u cynllunio a ohiriwyd; 

- O'r arbedion o £23m yr oedd eu hangen, yr asesiad cyfredol oedd 
y gellid darparu tua £5m; 

- Y rhagolwg diwedd blwyddyn cyfredol oedd diffyg o £106.68m, a 
barhawyd i'w ddiwygio wrth i'r amgylchiadau newid ac ad-daliad a 
gafwyd gan Lywodraeth Cymru am wariant Covid-19; 

- Roedd fframwaith ariannol i gael ei ddatblygu dros y tri mis nesaf i 
weithio tuag at gyflawni cynllun cytbwys. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol:  

Dywedodd Chris White fod yr unedau a'r swyddogaethau corfforaethol yn 
ymateb i'r her o ddychwelyd i ryw fath o fusnes fel arfer o ran gwariant 
ariannol a sicrhau arbedion.  

Dywedodd Reena Owen fod y Pwyllgor Perfformiad a Chyllid wedi cael 
sicrwydd bod y gafael a’r rheolaeth a argymhellwyd gan KPMG yn cael 
eu rhoi ar waith ac, er bod y ffigurau’n ymddangos yn uchel, roedd 
gwaith yn cael ei wneud i’w lleihau. Cytunodd Darren Griffiths, gan 
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ychwanegu bod gwaith yn parhau i ostwng y ffigur cronnus mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac Uned Cyflenwi Ariannol GIG Cymru 
ac i ddarparu tryloywder ar y sylfaen gostau i lywio'r drafodaeth ariannu 
genedlaethol.  

Cyfeiriodd Matt John at yr heriau ariannol mewn perthynas â digidol gan 
fod llawer o'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol wedi bod yn ddibynnol ar gyllid 
Llywodraeth Cymru. Ychwanegodd fod adolygiad yn cael ei gynnal o'r 
cynlluniau a oedd yn weddill yn dilyn y datblygiadau arloesol a wnaed yn 
ystod Covid-19 i benderfynu a ellid symud ymlaen.  

Dywedodd Steve Spill fod y Pwyllgor Perfformiad a Chyllid wedi trafod 
pwysigrwydd dysgu rhwng 2020-21 ac ail-leoli cyllidebau’r ‘unedau’. 
Ychwanegodd fod yr unedau i gynnal asesiadau dilys o gostau a darparu 
arbedion ac roedd angen i'r bwrdd fod yn ymwybodol o hyn pe bai angen 
cefnogaeth ar y swyddogion gweithredol.  

Penderfyniad: - Dylid ystyried a rhoi sylwadau ar berfformiad ariannol y bwrdd ar 
gyfer cyfnod tri (Mehefin) 2020-21;  

- Dylid nodi effaith refeniw Covid-19 ar gyfer cyfnod Mehefin 2020-
21. 

 

241/20 TROSOLWG O GARTREFI GOFAL  

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu trosolwg o'r ymateb rhanbarthol i 
Covid-19 mewn perthynas â chartrefi gofal.   

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Cytunwyd ar sylwedd yr adroddiad trwy'r bwrdd partneriaeth 
rhanbarthol rhyfeddol ac fe'i trafodwyd yn y bwrdd partneriaeth 
rhanbarthol llawn yr wythnos flaenorol; 

- Olrheiniwyd canllawiau a gwybodaeth a gyhoeddwyd ochr yn ochr 
â chydymffurfiaeth i gefnogi dysgu ar gyfer unrhyw gamau yn y 
dyfodol; 

- Roedd gweithio mewn partneriaeth wedi gwella'n sylweddol dros y 
cyfnod; 

- Credwyd bod y penderfyniadau cywir wedi'u gwneud ar y pryd yn 
seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd. Roedd edrych yn ôl yn 
golygu efallai na fyddai'r un penderfyniad yn cael ei wneud yn yr 
un modd nawr;  

- Aeth yr adroddiad i'r afael â nifer o heriau sy'n wynebu'r sector 
megis gallu, cyfarpar diogelu personol a newidiadau mynych i 
ganllawiau; 
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- Roedd Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad cyflym o sut 
roedd Covid-19 yn cael ei reoli mewn cartrefi gofal a oedd yn 
canolbwyntio ar arfer da ac yr oedd y bwrdd iechyd wedi cyfrannu 
ato. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Emma Woollett ei fod yn adroddiad pwysig wrth iddo ystyried 
y ffordd yr oedd y bwrdd iechyd a'i bartneriaid ledled y rhanbarth yn 
gweithio gyda'i gilydd.  

Holodd Martyn Waygood a oedd mecanwaith ar gyfer rhoi adborth ar yr 
heriau a wynebwyd o ganlyniad i'r canllawiau sy'n newid yn barhaus. 
Dywedodd Siân Harrop-Griffiths fod hyn wedi'i wneud ar y pryd a bod y 
dryswch a achoswyd wedi'i gydnabod. Ychwanegodd Tracy Myhill fod y 
pandemig yn sefyllfa ymateb sy'n dod i'r amlwg felly roedd yn anochel y 
byddai'r canllawiau'n cael eu diweddaru'n barhaus. Dywedodd fod dysgu 
i bawb o'r sefyllfa a bod y berthynas â phartneriaid wedi gwella a oedd 
wedi darparu dull mwy strategol a chydweithredol.  

Penderfyniad: - Nodi bod yr adroddiad yn rhoi trosolwg o'r dull partneriaeth o 
gartrefi gofal.  

- Nodi y gall y bartneriaeth roi lefel dda o sicrwydd o ran 
cydymffurfio â chanllawiau sy'n bodoli, a'i herio, pan fo hynny'n 
briodol.  

 

242/20 PARTNERIAETHAU GIG CYMRU   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar y gwaith i gynllunio, 
comisiynu a darparu gwasanaethau trwy drefniadau ar y cyd.  

Wrth gyflwyno’r adroddiad, dywedodd Siân Harrop-Griffiths fod cytundeb 
ar y cyd wedi ei wneud gan gyd-bwyllgor Pwyllgor Gwasanaethau 
Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) i ariannu’r elfennau thorasig ar gyfer y 
rhwydwaith trawma mawr, a allai bellach fynd yn fyw ym mis Medi 2020. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Emma Woollett ei bod yn dda gweld dyddiad yn cael ei 
gytuno ar gyfer mynd yn fyw o'r rhwydwaith trawma mawr ond gofynnodd 
a oedd hyn yn risg ychwanegol yng ngoleuni'r gaeaf ac yn ail bigyn posib 
i'r pandemig. Ymatebodd Siân Harrop-Griffiths y dylai cyflwyno'r 
rhwydwaith helpu i lifo ar draws de Cymru ond un o gafeatau'r dyddiad 
oedd y byddai'n cael ei ohirio pe bai ail bigyn yn digwydd.  

Dywedodd Hazel Robinson fod cyd-bwyllgor Partneriaeth Gwasanaethau 
a Rennir GIG Cymru (NWSSP) wedi cofnodi ei ddiolch i NWSSP am y 
gwaith i reoli PPE yn ystod y pandemig. 
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Penderfyniad: - Dylid nodi'r diweddariad ar gyd-bartneriaeth GIG a threfniadau 
comisiynu'r bwrdd iechyd.     

 

243/20 PARTNERIAETHAU ALLANOL   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar bartneriaethau allanol 
allweddol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Roedd mwyafrif y trefniadau gyda phartneriaid allanol wedi sefyll i 
lawr yn ystod y pandemig;  

- Roedd bwrdd gwasanaethau cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot 
wedi cyfarfod ym mis Mehefin 2020 ac wedi comisiynu asesiad 
effaith gymunedol o Covid-19; 

- Roedd y bwrdd partneriaeth rhanbarthol rhyfeddol wedi cyfarfod 
pan oedd angen i awdurdodi gweithredu gan y bwrdd iechyd ac 
awdurdodau lleol; 

- Roedd y bwrdd partneriaeth rhanbarthol llawn wedi cyfarfod ar 
ddechrau mis Gorffennaf 2020.  Roedd hwn wedi bod yn gyfarfod 
angenrheidiol ond anodd, oherwydd roedd aelodau rhanddeiliaid 
wedi teimlo eu bod wedi'u heithrio rhag trafodaethau yn ystod yr 
argyfwng. Er bod y rhesymau am hyn yn cael eu deall, teimlwyd 
bod angen dull mwy cynhwysol nawr. 

 

 - Nodir y partneriaethau allanol allweddol y bu Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Bae Abertawe yn gweithio fel rhan ohonynt; 

- Dylid nodi'r materion a drafodir yn y partneriaethau allanol hyn a'r 
goblygiadau allweddol i'r bwrdd iechyd; 

- Dylid nodi cofnodion y cyfarfodydd partneriaeth diweddar a 
gynhaliwyd. 

 

244/20 COFRESTR RISG Y BWRDD IECHYD   

 Derbyniwyd cofrestr risg y bwrdd iechyd.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau canlynol: 

- Ystyriwyd y gofrestr risg gan y Pwyllgor Archwilio ym mis 
Gorffennaf 2020 fel y fforwm sy'n gyfrifol am ei oruchwyliaeth; 
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- Roedd un risg mewn perthynas â Covid-19 wedi'i chynnwys a 
oedd yn cyfuno cofnodion y log risg gorchymyn aur ac roedd hyn 
hefyd ynghlwm;  

- Roedd y risgiau sy'n ymwneud ag anghenion iechyd a chyllid nas 
diwallwyd wedi cynyddu; 

- Roedd yr holl risgiau wedi'u dyrannu i gyfarwyddwr gweithredol a 
phwyllgor bwrdd i'w goruchwylio; 

- Awgrymodd y Pwyllgor Archwilio, unwaith y byddai pwyllgorau 
wedi adolygu risgiau perthnasol, y dylid diweddaru'r bwrdd trwy'r 
adroddiadau mater allweddol; 

- Roedd y bwrdd wedi cytuno ar awydd risg diwygiedig o 20 ar 
ddechrau'r pandemig a byddai ystyried diweddaru hyn yn rhan o'r 
iteriad nesaf. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Darren Griffiths, ymhellach i drafodaethau gyda chadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio, y byddai'r risg ariannol uwch yn cael ei throsi'n dri; 
her blwyddyn ariannol yn ystod y flwyddyn ar gyfer 2020-21, cyfradd 
rhedeg sylfaenol a chynaliadwyedd, a'r pwysau ar gyfalaf dewisol.  

Holodd Emma Woollett a ellid dosbarthu Covid-19 fel risg fel yr oedd 
wedi digwydd. Ymatebodd Pam Wenger ei bod yn bwysig cael y 
cydbwysedd rhwng risgiau a materion yn gywir, a dyna pam roedd y 
mwyafrif wedi'u cyfyngu i'r log materion gorchymyn aur. Fodd bynnag, o 
ystyried effaith y pandemig ar wasanaethau eraill, roedd angen cyfeirio 
ato ar gofrestr risg y bwrdd iechyd.  

Cyfeiriodd Emma Woollett at risg 51 a oedd yn ymwneud â chydymffurfio 
â Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 a gofynnodd a oedd wedi 
cael ei dwysáu yng ngoleuni'r pandemig. Ymatebodd Hazel Robinson fod 
absenoldebau staff wedi cael eu monitro’n agos, gyda thua 1,700 o bobl 
naill ai’n cysgodi neu’n symptomatig ar anterth y pandemig. Roedd hyn 
bellach yn is na 500, gyda'r mwyafrif ar y rhestr gysgodi, ac er eu bod i 
fod i ddychwelyd i'r gwaith ym mis Awst 2020, mae'n annhebygol y 
byddai i ofal sy'n wynebu cleifion oherwydd eu cyflyrau. Ychwanegodd 
fod ymgyrchoedd recriwtio wedi llwyddo i ddenu gweithwyr cymorth gofal 
iechyd ond nid nyrsys cofrestredig, felly roedd angen ystyried sut y 
byddai sefyllfaoedd ymchwydd ac ymchwydd uwch yn cael eu rheoli. 
Roedd angen proses hefyd ar gyfer recriwtiaid tramor gan fod nifer yn 
aros i deithio i ddechrau yn y swydd. Dywedodd Christine Williams, ar 
ddechrau'r pandemig, y derbyniwyd gohebiaeth gan y Prif Swyddog 
Nyrsio yn nodi, er bod y ddeddf yn dal i fod yn berthnasol, bod yr her i 
feysydd staff yn cael ei chydnabod. Cynhaliwyd asesiadau risg ac 
adroddwyd arnynt i Lywodraeth Cymru, gyda'r broses i'w hailadrodd pe 
bai ail ymchwydd. 
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Amlygodd Mwoyo Makuto y cofnod ar y log mater gorchymyn aur yn 
ymwneud â staff du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) a oedd wedi 
dad-ddwysáu o goch i ambr . Dywedodd Keith Reid iddo gael ei reoli i 
lawr trwy offeryn asesu risg Llywodraeth Cymru ac arolwg ar draws y 
bwrdd iechyd ynghylch effaith Covid-19 ar staff i gael gwell ddealltwriaeth 
o ganlyniadau i'r rhai a oedd wedi'i gontractio. Ychwanegodd fod staff 
BAME wedi cael eu hannog i gwblhau’r ddau er mwyn datblygu 
cynlluniau lliniaru risg pwrpasol.  

Gofynnodd Mwoyo Makuto am sicrwydd bod unrhyw aelod o staff BAME 
yr ystyrir ei fod yn risg uchel oherwydd Covid-19 wedi cael ei symud i 
amgylchedd gweithle mwy diogel. Cadarnhaodd Hazel Robinson fod hyn 
yn wir a bod yr holl staff rheng flaen risg uchel wedi cael eu symud yn 
ogystal â gwaith a wnaed gyda'r rhwydwaith BAME i ddarparu unrhyw 
gymorth ychwanegol sy'n ofynnol.   

 - Nodi'r diweddariadau i gofrestr risg y bwrdd iechyd a'r newidiadau 
pellach sy'n cael eu gwneud i gydnabod y risgiau newidiol sy'n 
wynebu'r bwrdd iechyd a'r ansicrwydd o ran modelu sy'n ofynnol o 
ganlyniad i effaith ail a thrydedd don bosibl o achosion Covid-19. 

 

245/20 SEIBERDDIOGELWCH    

 Adroddiad yn darparu diweddariad ynghylch y risg seiberddiogelwch 
barhaus y mae'r bwrdd iechyd yn ei hwynebu; a derbyniwyd y mesurau 
diweddar a gymerwyd i helpu i fynd i'r afael ag ef.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Matt John y pwyntiau canlynol: 

- Roedd seiberddiogelwch yn risg lefel 20; 

- Roedd y Pwyllgor Archwilio wedi craffu ar yr adroddiad ac roedd 
yr aelodau'n teimlo, o ystyried yr arwyddocâd, y dylai'r bwrdd fod 
yn ymwybodol; 

- Anfonwyd miloedd o e-byst bob blwyddyn er mwyn ceisio torri 
diogelwch GIG Cymru ond roedd proses gadarn ar waith i reoli 
hyn;  

- Roedd y bwrdd iechyd wedi buddsoddi mewn tîm 
seiberddiogelwch ac roedd y sefyllfa'n gwella'n barhaus; 

- Y risg fwyaf i'r sefydliad oedd ymwybyddiaeth staff o'u cyfrifoldeb. 
Roedd yr uwch dîm arweinyddiaeth wedi ystyried cais i wneud 
hyfforddiant seiber yn orfodol. Pe bai hyn yn cael ei ddatblygu, 
byddai angen ei ymgorffori yn y rhaglen llywodraethu gwybodaeth. 

Wrth drafod yr adroddiad, nododd Emma Woollett ei fod yn adroddiad 
defnyddiol a bod y penderfyniad i hysbysu'r bwrdd wedi bod yn iawn. 
Ychwanegodd ei bod wedi derbyn sicrwydd gan Tom Crick, yr aelod 
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annibynnol dros TGCh, fod y Pwyllgor Archwilio wedi cynnal trafodaeth 
fanwl a'i fod yn fodlon â'r dull a ddefnyddiwyd.  

 - Dylid nodi arwyddocâd y risg seiberddiogelwch sy'n wynebu'r 
bwrdd iechyd; 

- Dylid nodi'r cynnydd a wnaed i liniaru'r risg;  

- Dylid nodi'r cytundeb gan uwch dîm arweinyddiaeth, mewn 
egwyddor, i wneud hyfforddiant seiberddiogelwch yn orfodol. Bydd 
papur arall i'w gymeradwyo, yn disgrifio'r goblygiadau i'r gweithlu, 
yn cael ei gyflwyno i gyfarfod uwch dîm arweinyddiaeth yn y 
dyfodol. 

 

246/20 MATERION ALLWEDDOL: FFORWM PARTNERIAETH LEOL   

 Derbyniwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y fforwm 
partneriaeth lleol diweddar.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Hazel Robinson y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Roedd cyfarfodydd wythnosol wedi cael eu cynnal gyda'r undebau 
llafur yn ystod y pandemig a oedd bellach wedi'i ostwng i bob 
pythefnos; 

- Roedd yr agendâu wedi canolbwyntio ar Covid-19; 

- Gwnaethpwyd pob ymdrech i fod yn agored ac yn dryloyw a deall 
mynychder y firws, gan gynnwys mannau problemus. 

Wrth drafod yr adroddiad, dywedodd Jackie Davies ei bod yn teimlo bod 
y bartneriaeth a oedd yn gweithio yn ystod Covid-19 rhwng y bwrdd 
iechyd ac undebau llafur wedi gweithio’n dda ac y byddai hyn yn 
hollbwysig yn ystod y misoedd nesaf wrth geisio cefnogaeth i newidiadau 
gael eu gwneud yn barhaol. Talodd deyrnged i Hazel Robinson am ei rôl 
yn hyn, gan ychwanegu y byddai colled ar ei hôl yn dilyn ei hymddeoliad. 

 

247/20 PWYLLGOR ARCHWILIO  

 Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi'r trafodaethau allweddol gan y 
Pwyllgor Archwilio yn ei gyfarfodydd ym mis Mehefin a mis Gorffennaf 
2020.   

 

248/20 ADRODDIAD BLYNYDDOL 2019-20  
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 Derbyniwyd yr adroddiad blynyddol ar gyfer 2019-2020. 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau canlynol: 

- Roedd yr adroddiad blynyddol yn cynnwys nifer o is-adrannau a 
oedd wedi bod yn destun craffu gan y pwyllgorau perthnasol; 

- Roedd y cynnwys yn ôl gofynion llawlyfr Llywodraeth Cymru ar 
gyfer cyfrifon; 

- Roedd wedi bod yn destun sylwadau gan aelodau'r bwrdd, y 
Pwyllgor Archwilio ac archwilio mewnol ac allanol; 

- Byddai fersiwn hawdd ei darllen yn cael ei datblygu ar gyfer y 
cyfarfod cyffredinol blynyddol (CCB). 

 

Penderfyniad:  - Dylid nodi'r adroddiad.  

- Cymeradwyo'r cyfrifon blynyddol archwiliedig ar gyfer 2019-2020.  

 

249/20 NEWIDIADAU I ORCHMYNION SEFYDLOG  

 Derbyniwyd adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth i newidiadau i'r 
Gorchmynion Sefydlog.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau canlynol: 

- Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o welliannau dros 
dro i Orchmynion Sefydlog i adlewyrchu newidiadau llywodraethu 
oherwydd Covid-19; 

- Byddai'r newidiadau mewn grym tan fis Mawrth 2021; 

- Roeddent yn cynnwys dyddiad CCB diweddarach a thelerau 
swydd estynedig ar gyfer aelodau bwrdd annibynnol a 
chysylltiedig i adlewyrchu oedi'r broses benodi cyhoeddus; 

- Atodwyd rheolau sefydlog diwygiedig WHSSC a'r Pwyllgor 
Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC) hefyd a fyddai'n rhan o 
offeryn y bwrdd iechyd.  

 

Penderfyniad:  - Dylid nodi'r adroddiad.  

- Cymeradwyo'r rheolau sefydlog diwygiedig.  

 

250/20 MATERION LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL   

 Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar faterion 
llywodraethu corfforaethol.  
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251/20 YMATEB I GWESTIYNAU GAN AELODAU'R CYHOEDD  

 Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan aelodau'r cyhoedd.   

210/20 UNRHYW FUSNES ERAILL  

 Nid oedd unrhyw fusnes pellach a chaewyd y cyfarfod.   

252/20 GWERTHUSO EFFEITHIOLRWYDD Y CYFARFOD  

 Gwahoddodd Emma Woollett aelodau'r bwrdd i gyflwyno adborth ar y 
cyfarfod iddi yn uniongyrchol.  

 

253/20 DYDDIAD CYFARFOD Y BWRDD NESAF   

 Dyddiad cyfarfod cyhoeddus nesaf y bwrdd oedd 24 Medi 2020.   

 


